

สรุปโครงการจัดส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเภทหลักสูตร	การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม)	วัตถุประสงค์	ผู้ร่วม (คน)	สถานที่	วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	เจ้าหลักเกณฑ์ส่งมอบรายงาน	การดำเนินการ		หมายเหตุ	
										รพ.จ้างอบรม	อบรมเสร็จสิ้น		
๑	ประชุม	งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ความท้าทายของวามันในกับประชาธิปไตย	๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความท้าทายของวามันกับโลกที่ปรากฏทั้งระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศที่มีภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอ แนวทางหรือวิธีการสำหรับจับคู่เชื่อมกระบวนการประชาธิปไตยและโลกภายในการรับผิดชอบที่ควรจะมีที่มาจากเราทุกคน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ทันสมัยยิ่งขึ้น	๑	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ วัน	สถาบันพระปกเกล้า	/	-	/		
๒	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร Financial Crime Investigation"	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการสืบสวน การวิเคราะห์รูปแบบแนวโน้มและกลไกการก่อการร้ายและเทคโนโลยีในภาค คอลดจากกรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการหาข้อเท็จจริงและกลไกกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑	ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๙ ชั้น ๙ อาคารแห่งประเทศไทย	๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๕ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	/	-	/		
๓	อบรมออนไลน์	โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน"	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคในการนำหลักการที่ผ่านการประเมิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็น 6 เทรนด์เป็นประโยชน์ และแนวทางแก้ไขปัญหามาประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง การประเมิน และผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้า 6 ประเด็นแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่างๆ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	๑	ณ สำนักงาน ป.ป.ร. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ วัน	มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบราชการ	/	-	/		
๔	สัมมนา	งานสัมมนาเพื่อผู้บริหารหน่วยงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อ "ติดปีกก้าวไกล ไปกับกรุงไทยอย่างยั่งยืน"	เพื่อเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันอันจะนำไปสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานและประเทศต่อไป	๑	ณ ศูนย์ฝึกอบรม อาคารกรุงไทย ใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓ วัน	ธนาคารกรุงไทย	/	-	/		
๕	สัมมนา	งานสัมมนา "ต่างชาติกับรางวัลศรีธรรมพร" และงานแสดงสิ่งทอหัตถ์พื้นบ้านชาติ FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards	เพื่อให้ชาวรัฐและประกอบการในด้านมาตรการกระตุ้น การลงทุนของชาวต่างชาติ รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรม สหกรณ์หัตถ์ มีประเทมากกว่า ๒๐ ประเทศเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและเป็นช่องทางในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการลงทุนระดับนานาชาติ	๒	ณ โรงแรมอควี รอยเตอร์ท กรุงเทพมหานคร	๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒ วัน	สมาคมการค้าสิ่งทอหัตถ์พื้นบ้าน (FIABCI-THAI)	/	-	/		
๖	สัมมนา	งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล	เพื่อเผยแพร่ภารกิจ และการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒	ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	๒๕ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒ วัน	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	/	-	/		
๗	สัมมนา	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์และเสรีภาพกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา"	เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เสวนาวิชาการร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับควาวิญญู ศาลรัฐธรรมนูญกับการดำรงหลักนิติธรรม รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักคิดของทั้งสอง	๒	ณ ห้อง Miracle Grand C ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ วัน	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	/	-	/		
๘	อบรมออนไลน์	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (๑) หลักสูตร "เสริมสร้างจรรยาบรรณคณาจารย์การทุจริต"	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	๑๑	ณ สำนักงาน ป.ป.ร. (e-Learning) โดย สำนักงาน ป.ป.ร.	ภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ป.ป.ร.	/	-	/		
๙	อบรมออนไลน์	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (๒) หลักสูตร "อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต"	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	๑๒	ณ สำนักงาน ป.ป.ร. (e-Learning) โดย สำนักงาน ป.ป.ร.	ภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ป.ป.ร.	/	-	/		
๑๐	อบรมออนไลน์	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (๓) หลักสูตร "บรรณาธิการต่อต้านการทุจริต"	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	๑๐	ณ สำนักงาน ป.ป.ร. (e-Learning) โดย สำนักงาน ป.ป.ร.	ภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ป.ป.ร.	/	-	/		
รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)													

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. สรุปส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมดจำนวน ๕๒ คน จากหลักสูตร/โครงการ จำนวน ๑๐ หลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

- ๑) ฝึกอบรม ๔๐ คน (๑.๑ แบบปกติ ๑ คน ๑ หลักสูตร, ๑.๒ อบรมออนไลน์ - คน - หลักสูตร)
- ๒) ประชุม ๑ คน (๑.๑ แบบปกติ ๑ คน ๑ หลักสูตร, ๑.๒ ประชุมออนไลน์ - คน - หลักสูตร)
- ๓) สัมมนา ๑๑ คน (๑.๑ แบบปกติ ๑๑ คน ๔ หลักสูตร, ๑.๒ สัมมนาออนไลน์ - คน - หลักสูตร)

ผู้เข้าร่วม ๑ คน อบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร